



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  
 ที่ สส ๗๒๓๐๒/ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ตามที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับหมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ประกอบกับปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในการสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประกอบด้วย ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา การประหยัดงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณ ประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด การจัดซื้อจัดจ้างพบปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดอย่างไร รวมทั้งจะมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ในปีงบประมาณถัดไป ถูกต้อง เรียบร้อย ไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือถูกหน่วยตรวจสอบทักท้วง ดังนี้

### ๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวน ๒๐๒ โครงการ โดยแยกเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๙๘ โครงการ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๘๑๖,๖๕๘.๓๘ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) และได้กำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๗๕๒,๑๗๑.๓๘ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) โดยมีผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับการคัดเลือกเข้าทำข้อตกลงซื้อจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๕๒๙,๗๓๐.๑๘ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

### ๒. สรุปผลการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สามารถประหยัดเงินงบประมาณจากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ได้เป็นจำนวน ๒๘๖,๙๒๘.๒๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) และประหยัดเงินงบประมาณจากวงเงินราคากลางเป็นจำนวน ๒๒๒,๔๑๔.๒๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ จากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับจัดซื้อจัดจ้าง และคิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ จากวงเงินราคากลางที่กำหนด

/๓. ปัญหา...

### ๓. ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามส่วนที่ ๔ การดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๙ โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทุกโครงการ โดยใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดตามระเบียบฯ และจากรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เกิดการขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง การประมวลผลช้า ทำให้การบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาหรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

๒. สัญญาณอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท ทีโอที จำกัด ซึ่งหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานมีการเข้าใช้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ได้อย่างเสถียร มีการหลุดบ่อยครั้ง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ จึงทำให้มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

๓. การจัดซื้อจัดจ้างในหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ

๔. มีการกระจุกตัวของการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ต้องเร่งรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ

๕. พระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจำนวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน บางเรื่องมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาในปฏิบัติงานได้

๖. กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) อยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

๖. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ส่งรายละเอียดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างล่าช้า ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการจัดซื้อจ้างไม่ทันต่อความต้องการ

#### ๔. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ

เมื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด ที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. เห็นควรปรับปรุงเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในส่วนของกองคลัง เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ายอื่น (เป็นการเฉพาะ) แยกจากระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เพื่อให้การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติงานมีความเสถียร และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๒. การโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ควรดำเนินการไม่เกินไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ

๓. ควรมีการกระจายการจัดซื้อจัดจ้างภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความผิดพลาด

๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการศึกษา พัฒนา ทำความเข้าใจในขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ ควรมีระยะเวลาของการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเหมาะสม เพียงพอ เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีมีขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาที่แตกต่างกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่

(นางสาวชิณารัตน์ แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรกหนามแดง

(✓)

เห็นชอบตามที่เสนอมา และขอเสนอให้ดำเนินการต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.แพรกหนามแดง

(✓)

เห็นชอบตามที่เสนอมา และขอเสนอให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายพิเชฐ จันทน์จรัส)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

คำสั่งนายก อบต.แพรกหนามแดง

(✓)

.....

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแพทรกทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๗,๘๑๖,๖๕๘.๓๘	๗,๗๕๒,๑๗๑.๓๘			๗,๕๒๙,๗๓๐.๑๘		

ผลต่างประหยัดเงินงบประมาณ (บาท)

๒๘๖,๙๒๗.๒๐

๒๒๒,๔๔๑.๒๐

คิดเป็นร้อยละ

๓.๖๗

๒.๘๗ สูตรคำนวณร้อยละ = ผลต่างประหยัดเงินงบประมาณ x ๑๐๐ / วงเงินที่จัดซื้อ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแพทรกทนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวน ๒๐๒ โครงการ โดยแยกเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕๘ โครงการ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแพทรกทนามแดง ได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๘๑๖,๖๕๘.๓๘ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์ และได้กำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๗๕๒,๑๗๑.๓๘ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์) โดยมีผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับเลือกเข้าทำข้อตกลงซื้อจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๕๒๙,๗๓๐.๑๘ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทรกทนามแดง สามารถประหยัดเงินงบประมาณจากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ได้เป็นจำนวน ๒๘๖,๙๒๗.๒๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ จากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ จากวงเงินราคากลาง เป็นจำนวน ๒๒๒,๔๔๑.๒๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และประหยัดเงินงบประมาณจากวงเงินราคากลาง